

# เอ็นทีที คอม ตอกย้ำคุณภาพการปกป้องข้อมูลใน ดาต้า เซ็นเตอร์ โซลาร์รายงาน SOC แห่งเดียวใน ประเทศไทย



SOC (ISAE3402) เป็นรายงานเพื่อรับประกันการควบคุมการทำงานภายในองค์กร และตรวจสอบการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยทางกายภาพ ในการประมวลผลข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการในศูนย์ข้อมูลกับเอ็นทีที

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชันส์ คอร์ปอเรชั่น (เอ็นทีที คอม) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชันส์และการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของเอ็นทีทีกรุ๊ป (TYO: 9432) ตอกย้ำความมั่นใจให้ลูกค้าไปอีกขั้น โดยได้รับการรับรองรายงานระบบตรวจสอบการควบคุมการทำงานองค์กร หรือ SOC (Service Organization Control) ซึ่งเป็นรายงานการรับรองการให้บริการตามมาตรฐานสากล หรือ International Standard on Assurance Engagement 3402: ด้านการรายงานผลการรับรองเกี่ยวกับการควบคุมการให้บริการในองค์กร (Assurance Reports on Controls at a Service Organization : ISAE3402)

ผลการรับรองรายงาน SOC จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ที่ส่งผลต่อการตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของนโยบายการควบคุมภายในองค์กร รวมถึงขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการส่งมอบความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามา ใช้บริการใน “ศูนย์ข้อมูล” Bangkok 2 Data Center ซึ่งเอ็นทีที คอม นับเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเพียงแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่สามารถผ่านการรับรองดังกล่าว

นายเกรียงศักดิ์ จรุงศรีสวัสดิ์ รองประธานอาวุโส แผนกธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านการรับรองรายงานระบบตรวจสอบการควบคุมองค์กรบริการ หรือ SOC จากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบในระดับโลก ทั้งด้านการเงินและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะให้บริการที่มีคุณภาพสูง และข้อมูลลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในองค์กรของลูกค้าด้วย

“SOC เป็นรายงานการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราได้ผ่านการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัตถุประสงค์ของรายงานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการยืนยันให้ลูกค้าและผู้ที่จะเข้า

มาตรวจสอบลูกค้า ได้มั่นใจถึงการควบคุมการทำงานของเรา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน SOC เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน และการควบคุมดูแลข้อมูล ตามข้อกำหนดในระดับสากลของ เอ็นทีที คอม ”

สำหรับรายงาน SOC ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการควบคุมการทำงานภายในองค์กรที่ให้บริการด้านดาต้า เซ็นเตอร์ ในด้านความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการบริหารจัดการความพร้อมด้านการใช้งานไอที รวมทั้งข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า โดยเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้บริการด้านการเงิน เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน ธนาคาร และบริษัทประกันภัย ฯลฯ สามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลและการดำเนินงานด้านระบบไอทีของลูกค้า เมื่อเข้ามาใช้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ กับเอ็นทีที